

ĐOÀN THANH NIÊN ĐHQGHN ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA TRONG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

TỐI NGÀY 26/3/2023, TRONG KHÔNG KHÍ TUNG BỪNG, PHẦN KHỞI CỦA THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023, ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. CHƯƠNG TRÌNH NHẪM GIÁO DỤC VỀ TRUYỀN THỐNG, TRUYỀN CẢM HỨNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI, GÓP PHẦN THỨC ĐẨY CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN ĐHQGHN NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN.



Qua 27 năm kể từ khi thành lập ngày 16/3/1996 đến nay, Đoàn ĐHQGHN luôn khẳng định được uy tín và vị thế của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước; luôn là đơn vị xuất sắc có tính dẫn dắt trong hệ thống tổ chức Đoàn các trường đại học/ học viện trên địa bàn Hà Nội và trong cả nước.

Các hoạt động của Đoàn ĐHQGHN luôn có tính giáo dục cao, đặc biệt phát huy sức mạnh hệ thống, chú trọng tính đặc thù chuyên môn, dựa trên thế mạnh của một trung tâm đại học trọng điểm đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao hàng đầu của quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện về năng

lực, phẩm chất, tầm nhìn, kỹ năng.

Với những kết quả trong công tác, Đoàn ĐHQGHN liên tiếp được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Trung ương Đoàn trong các năm học và các nhiệm kỳ công tác, nhiều năm là “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô Hà Nội”; vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001, 2019), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2016) và Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2022).

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN Hứa Thanh Hoa nhấn mạnh, thành quả đạt được trong thời gian qua là nền



Hành trình tới các địa chỉ đỏ “Lửa thanh xuân” năm 2023 do Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, bồi dưỡng, vun đắp tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập rèn luyện, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) với mục đích, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và của Đoàn ĐHQGHN nói riêng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ĐHQGHN.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN Hứa Thanh Hoa cho biết, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên gắn với việc tham quan các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác đoàn. Với việc lựa chọn khu di tích lịch sử Hỏa Lò và chương trình Đêm thiêng liêng, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN hy vọng mỗi đoàn viên thanh niên sẽ ý thức được về quá khứ hào hùng của dân tộc như một bộ phóng để có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.



Chỉ hội trưởng, Chủ nhiệm CLB tiêu biểu nhằm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở, những người đã và sẽ trực tiếp tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn - Hội các cấp. Giải thưởng được triển khai và bắt đầu trao từ năm học 2018 - 2019, được duy trì và tuyên dương vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26/3) hàng năm.

Nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp của ĐHQGHN tại Hòa Lạc, góp phần lan toả về hình ảnh Khu đô thị (KĐT) ĐHQGHN tại Hoà Lạc đến với sinh viên; góp phần giáo dục truyền thống; xây dựng niềm tự hào, lòng yêu mến của đoàn viên, thanh niên đối với ĐHQGHN, trong học kỳ 1 vừa qua, Đoàn ĐHQGHN đã tổ chức cuộc thi "VNU – HoaLac, the hidden charm". Cuộc thi đã nhận được hơn 100 bài dự thi đa dạng về thể loại, đã tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên thanh niên ĐHQGHN. Mỗi giải thưởng của các hạng mục sẽ được nhận Giấy chứng nhận và Tiền thưởng.

tăng và động lực mạnh mẽ để thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHQGHN tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và sự nghiệp phát triển ĐHQGHN. Đồng chí Hứa Thanh Hoa tin tưởng, không khí rộn ràng, sôi nổi của Tháng Thanh niên sẽ tiếp tục được kéo dài ở các cơ sở trong các hoạt động ở những tháng tiếp theo của năm học này, để cùng hướng tới chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN vào tháng 12 tới đây.

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHQGHN đã tổ chức chương trình tuyên dương, trao giải thưởng Ngôi sao xanh cho 15 bí thư chi đoàn, chỉ hội trưởng, chủ nhiệm CLB tiêu biểu cấp ĐHQGHN.

Đây là giải thưởng của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN dành cho Bí thư Chi đoàn,





Trong tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn ĐHQGHN cùng các cơ sở trực thuộc đã và đang tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm tạo môi trường rèn luyện, giáo dục về chính trị tư tưởng môi trường học tập tích cực, sân chơi giao lưu về văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cụ thể, ở cấp ĐHQGHN đã triển khai: Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Con đường ánh sáng". Cuộc thi đã thu hút 20 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia từ vòng loại; Ngày hội trồng cây của Tuổi trẻ ĐHQGHN gắn với hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh"; Cuộc thi "Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc cấp ĐHQGHN lần thứ VI"; Toạ đàm "Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên"; Hành trình đến với các địa chỉ đỏ "Lửa thanh xuân"; Giải bóng đá nam, nữ sinh viên ĐHQGHN; Trao giải thưởng "Ngôi sao xanh" năm 2023 cho các Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, chủ nhiệm CLB

tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội của ĐHQGHN trong năm qua.

Với chủ đề "Chuyển đổi số trong công tác Đoàn" của Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn ĐHQGHN tiếp tục giao nhiệm vụ tới các cơ sở Đoàn, các cán bộ đoàn viên, thanh niên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động, từng bước chuyển đổi số trong công tác Đoàn mà trước hết, đề nghị toàn thể các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện hiệu quả, có trách nhiệm Thanh niên Việt Nam mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang triển khai trên cả nước hiện nay.